



ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)  
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) (คนพิการ) และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒**

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) (คนพิการ) ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒** ให้ผู้มีรายชื่อตามข้อ ๑. เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ตำแหน่ง	เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ประเมิน
เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) (คนพิการ)	๑๑๐๐๐๑ - ๑๑๐๐๐๓ (๒ ราย)	วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สัมภาระณ ฌ ห้องประชุม ๔๔๐๓ ชั้น ๓ อาคาร สลน. ๑ สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

**หมายเหตุ** รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๔๐๑ ชั้น ๑ อาคาร สลน. ๑ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการประเมิน

### ๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๓.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่ประเมินภายหลังการประเมินได้ดำเนินไปแล้ว จะไม่ให้เข้ารับการประเมิน

๓.๒ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินอย่างเคร่งครัด

๓.๓ เมื่อเข้ารับการประเมินเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่

๓.๔ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้น/รัดส้น (ไม่สวมใส่ยีนส์ เสื้อแขนกุด เสื้อยืดคอกกลม และกางเกงขาสั้น)

๓.๕ ผู้เข้ารับการประเมินฯ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ จัดหามาเองตลอดเวลาขณะดำเนินการประเมินฯ

### ๔. หลักฐานที่นำมายื่นในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๔.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๔.๒ สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่ ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาขึ้นได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาที่สำเร็จ การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรมาขึ้นแทน

๔.๓ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมบัตรประจำตัว ผู้พิการ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน

๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว - ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมินกำกับไว้มุมบนด้านขวามือทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

หากผู้สมัครไม่สามารถยื่นหลักฐานการสมัครในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ได้จะไม่อนุญาต ให้เข้ารับการประเมิน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ <https://thaigov.thaijobjob.com> และ <https://spm.thaigov.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร บุคลากร” และติดประกาศที่บริเวณอาคาร สสน. ๕ ชั้น ๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

นาง รุ่งรอง

(นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นายชฤทธิ วรพจน์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แนนบายประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) (คนพิการ)

เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	ชื่อ - สกุล	
๑๑๐๐๐๑	นางสาวศุภนิดา	น้อยพิทักษ์
๑๑๐๐๐๓	นายทศพร	บุญคุ้ม

\*\*\*\*\*